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 • รนม.-รมว.พณ./รมช.พณ./ผู้บริหาร พณ./ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด พณ.ประชุมร่วมกับภาคเอกชนรายใหญ่  
5 หน่วยงาน เพื่อรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การลดราคาสินค้าและบริการ ลดค่าครองชีพ 
หลังรัฐบาลปรับลดค่าไฟฟ้า/น้ำมันดีเซล ด้าน รนม.-รมว.พณ.เผยวันที่ 2 ต.ต.นี้ พณ.จะแถลงข่าวการลดค่า
ครองชีพประชาชน โดยจะมี 2 แนวทางควบคู่กัน คือ การปรับลดราคาสินค้าและการจัดมหกรรมลดราคาสินค้า  

 • รนม.-รมว.พณ.ยอมรับว่าสื่อสารคลาดเคลื่อนในประเด็นสั่งลดราคาเนื้อสัตว์ภายใน 15 วัน หลังรัฐบาลประกาศลด
ราคาดีเซล กรณีนี้เป็นเหตุการณ์ตอกย้ำว่า รมว.พณ.กับ รมว.กษ.ไม่ได้ทำงานใกล้ชิดกันอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้น  
สิ่งที่ พณ.ต้องทำ คือ การจัดการต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปัญหาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องแก้กันแบบครบวงจร 
ขณะเดียวกันควรนำ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าฯ มาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูสามารถประกอบอาชีพได้

 • อุปนายกสมาคมผู ้เลี ้ยงสุกรฯ และนายกสมาคมผู ้เลี ้ยงสุกร จ.ราชบุรี ขอให้ พณ.-กษ.เร่งดำเนินการ 
ตามมติ Pig Board ที ่เห็นชอบโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร และให้ คน.-กรมปศุสัตว์ จัดตั้ง
คณะทำงานเพื่อดูแลราคาสุกรอย่างจริงจังโดยเร่งด่วน รวมถึงแนวทางการชดเชยดอกเบี้ยปี 66 ระบุปัจจัย
หลักที่ทำให้สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มราคาตกต่ำ คือ กลไกราคาถูกบิดเบือน เนื่องจากการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน

 • ปลัด พณ.เป็น ปธ.เปิดงาน“รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2023”ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี
 • อ.พค.เผยว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทยมีโอกาสโตต่อเนื่อง ในปี 63-65 แนวโน้มธุรกิจมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยกว่า 1.6 แสนล้าน

บาทต่อปี แนะผู้ประกอบการปรับตัวและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 • ผอ.สนค.เผยสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อแต่ไม่มาก 

ทั้งนี้ พณ.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผ่านการตั้งวอร์รูมรับมือผลกระทบ-ประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 • รองฯสค.เผยที่ประชุม คกก.SMEs Pro-Active ได้อนุมัติวงเงิน 30 ล้านบาทให้กับเอสเอ็มอี 155 ราย  

ทีข่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศกว่า 70 กิจกรรม
 • ผอ.สนข.เผยต้องร่วมทำงานบูรณาการกับหลายหน่วยงาน อาทิ สค. เพ่ือสร้างทางด่วนภูเก็ต-รถไฟเหนือ-อีสาน 
 • นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีนพร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีแก่ รนม.-รมว.พณ.ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่ พณ.
   

 

 
 

 ปลัด พณ.เผยการส่งออก ส.ค.66 มีมูลค่า 2.42 หมื่นล้านUSD เพิ่มขึ้น 2.6%YoY ซึ่งกลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ  
11 เดือน ชี้ได้แรงหนุนจากการฟ้ืนตัวของภาคการผลิต ศก.คู่ค้าฟ้ืนตัว เงินบาทอ่อนค่า มั่นใจส่งออกไทยยังขยายตัวได้

 อาเซียนเตรียมเดินหน้าเจรจาความตกลง ศก.ดิจิทัล (DEFA) เดือน พ.ย.นี้ ด้าน อ.จร.เผย DEFA จะช่วยกำหนด
ทิศทางในการพัฒนา ศก.ดิจิทัลในอาเซียน สำหรับไทยยังมีความท้าทาย ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว 

 อ.จร.เผยการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-อียู รอบแรกเริ่มต้นได้ดี โดยสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อเสนอร่างความ 
ตกลง และเตรียมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสรุปความคืบหน้ากลางเดือน ต.ค.นี้ ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายในปี 68

 ผอ.สำนักยุโรป จร.เผย PCA จะหนุนการเจรจา FTA เนื่องจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยเทียบเท่าระดับสากล
   

 

 

 

  พณจ.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในภาคกลางตอนเหนือ(เวียดนาม) 
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